

Kể từ tháng 12/2019 đến nay, thực hiện Quyết định 211/QĐ-TCT ngày 12/3/2019 của Tổng cục Thuế, Cục Thuế Vĩnh phúc đã chuyển chức năng quản lý hóa đơn từ Phòng Hành chính quản trị - Tài vụ án chỉ về Phòng Tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế (TTHT NNT).

► Thu Hạch - Tiên Dung

Cục Thuế Vĩnh Phúc nhiều chuyển biến tích cực trong quản lý hóa đơn



Ảnh: TH

Sau một thời gian tiếp nhận chức năng mới, với lực lượng cán bộ công chức trẻ, có trình độ nghiệp vụ vững vàng và khả năng nhanh nhạy khai thác hiệu quả các ứng dụng của ngành thuế, Phòng TTHT NNT đã kế thừa và đưa công tác quản lý hóa đơn vào nề nếp. Theo đó, Phòng đã đề xuất với lãnh đạo Cục Thuế Vĩnh Phúc ban hành quy trình xử phạt vi phạm hành chính đối với NNT nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với các quy định cụ thể; phân rõ trách nhiệm của các phòng chức năng trong việc phối hợp đơn đốc quản lý hóa đơn các DN; phối hợp lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn với số tiền phạt nộp vào NSNN lên đến hàng trăm triệu đồng.

Kết quả triển khai cụ thể của Cục Thuế Vĩnh Phúc cho thấy, hàng

ngày cán bộ kiểm tra thông báo phát hành hóa đơn được gửi trên phần mềm quản lý án chỉ, sau đó đối chiếu với thông báo phát hành hóa đơn của NNT nộp qua website <https://thuedientu.gdt.gov.vn>. Trường hợp thông báo phát hành hóa đơn qua website hợp lệ, thì thực hiện phê duyệt cho NNT; trường hợp chưa đủ thủ tục, hoặc thiếu hồ sơ thì phản hồi lại để NNT hoàn thiện. Ngoài ra, tại bộ phận một cửa, cán bộ tiếp nhận cũng hỗ trợ NNT thực hiện các thủ tục phát hành hóa đơn, giải đáp các vướng mắc. Qua đó tuyên truyền, hướng dẫn NNT khắc phục các lỗi thường gặp để thực hiện cho các lần sau.

Về công tác xử lý lỗi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, hiện tại Cục Thuế Vĩnh Phúc đang quản lý trên 2.500 DN đang hoạt động, tương ứng với số lượng NNT phát sinh hóa đơn phải quản lý. Theo ghi nhận, các lỗi thường gặp là kê khai nhầm các chỉ tiêu trên hóa đơn, báo cáo nộp sai, nộp lỗi dẫn đến báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên phần mềm quản lý án chỉ bị lỗi, hoặc hệ thống tính là chưa nộp báo cáo. Cận đó, một số DN chuyển trụ sở chưa có bảng kê tồn hóa đơn, hoặc đã có bảng kê hóa đơn tồn, nhưng nộp sai báo cáo lần đầu tại cơ quan thuế nơi chuyển đến... nên việc xử lý các lỗi mất rất nhiều thời gian, do số lượng lớn

và phụ thuộc vào việc liên hệ với NNT. Từ thực tế quản lý, Phòng TTHT NNT đã tham mưu, trình lãnh đạo Cục Thuế ban hành công văn hướng dẫn việc gửi báo cáo quyết toán hóa đơn của các DN chuyển từ chi cục thuế về Cục Thuế. Kết quả đã giảm được nhiều lỗi từ phía cơ quan thuế và đơn đốc, hướng dẫn NNT khắc phục những lỗi xuất phát từ các nghiệp vụ kê khai. Cùng với các quy trình quản lý theo chức năng, Phòng TTHT NNT còn phối hợp chặt chẽ với Phòng Kế khai & kế toán thuế, Phòng Quản lý nợ & cưỡng chế nợ thuế, các phòng thanh tra kiểm tra thuế để xác định tình trạng hóa đơn của DN đóng mã số thuế, chuyên cơ quan thuế quản lý, xác minh DN bỏ trốn... Đối với các trường hợp nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, cơ quan thuế đã rà soát, trình lãnh đạo Cục Thuế Vĩnh Phúc ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trong thời gian qua, Phòng TTHT NNT đã trình lãnh đạo Cục Thuế ban hành 136 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn với số tiền phạt lên đến 290 triệu đồng.

Với kết quả đã đạt được, thời gian tới, Cục Thuế Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục tuyên truyền và hỗ trợ NNT chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng lộ trình đã được phê duyệt ■

